



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๖๓๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผล  
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ที่ สทศ. ๐๐๐๑/ว ๓๒๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ โดยเป็นระบบที่พัฒนาบน Web Application สามารถรองรับการแสดงผลบนหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (Responsive Web) และรองรับการดำเนินการทดสอบบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย อาทิ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เพื่อให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง โดยปัจจุบันระบบการทดสอบออนไลน์สามารถใช้เตรียมความพร้อมให้กับ การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๔ วิชา (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๕ วิชา (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา) โดยระบบการทดสอบออนไลน์ดังกล่าว สามารถใช้ทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลาแบบทดสอบมีมาตรฐาน สามารถทราบรายงานผลคะแนนหลังการทดสอบทันที ทำให้ผู้ทดสอบทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาจากระบบดังกล่าว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในระบบ โดยสามารถเข้าระบบการทดสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ สทศ. <https://onetesting.niets.or.th> หรือสแกน QR code ท้ายหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี ไสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๐๓ โทรสาร ต่อ ๒๑๘  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

QR code



<https://onetesting.niets.or.th>